

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 33.60 แข็งค่า รับเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้น-พันธบัตร จับตาถ้อยแถลงประธานเฟด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ม.ค. 2565)–นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าวันนี้อยู่ที่ 33.60 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวแข็งค่าจากปิดตลาดเมื่อเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.64 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากวันนี้ยังมีกระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้น และตลาดพันธบัตรไทยอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ตลาดจะมีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.50 - 33.65 บาท/ดอลลาร์ โดยต้องติดตามการแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ต่อคณะกรรมการการธนาคารประจำวุฒิสภา เป็นการไต่สวนจากการที่ประธานเฟดได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีให้เป็นประธานเฟดสมัยที่ 2 จึงต้องมีคณะกรรมการมาทำการไต่สวน ซึ่งตลาดรอดูว่าประธานเฟดกล่าวถึงนโยบาย ทั้งการขึ้นดอกเบี้ย หรือการลด QE

THAI BAHT FIX 3M (10 ม.ค.) อยู่ที่ระดับ 0.29299% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.32914%

* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 115.25 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 115.66 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.1338 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.1328 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของชปท.อยู่ที่ระดับ 33.693 บาท/ดอลลาร์
- นายกษมาคมโรงแรมเผย "โอมิครอน" ชัดธุรกิจโรงแรมกระท่ออกีกรอบ หลังทิศทางเริ่มดีขึ้นเมื่อเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา แต่เมื่อต้องยกระดับป้องกันที่รัดกุมและมีการระงับการเข้าประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ยากจะฟื้นธุรกิจคืนกลับมา
- คมนาคมวางแผนของบลงทุนปี 66 ด้านคมนาคมโลจิสติกส์ของประเทศวงเงิน 3.2 แสนล้านบาท เดินหน้าโครงการบกน้ำ-ราง-อากาศ เล็งเสนอสำนักงบฯ พิจารณวันที่ 14 ม.ค.นี้
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลล่าสุดเมื่อวันที่ 3 ม.ค.65 พบว่า มูลค่าทั่วโลกอยู่ที่ 2.26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีมูลค่าซื้อขาย 77.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน โดยที่ผ่านมานักลงทุนในไทยให้ความสนใจเพิ่มขึ้นมาก ล่าสุดเดือน ธ.ค.64 มีจำนวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาสูงสุดที่ 671,000 บัญชี เพิ่มจากเดือน พ.ย.64 ที่มี 660,000 บัญชี
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในวอลล์สตรีทในวันที่ 10 ม.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นในสหรัฐจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันพุธนี้

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความสำคัญอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (10 ม.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อซื้อเก็งกำไรหลังจากราคาร่วงลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สัญญาทองคำปิดที่ระดับต่ำกว่า 1,800 ดอลลาร์ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เนื่องจากการแข็งค่าของดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด

- นักลงทุนจับตาตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันพุธนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค พุ่งขึ้น 7.1% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี

นอกจากนี้ คาดว่าดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะพุ่งขึ้น 5.4% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี

- หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้ และจะเริ่มปรับลดขนาดงบดุลในเดือนก.ค.หรือเร็วกว่านั้น เมื่อพิจารณาจากตลาดแรงงานของสหรัฐที่อยู่ในภาวะตึงตัวอย่างมาก ประกอบกับการที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรายงานการประชุมเดือนธ.ค. ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนบ่งชี้ว่าเฟดอาจจะเร่งปรับนโยบายการเงินให้กลับสู่ภาวะปกติเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เท่านั้นหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้